

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๓๓ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๔ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๑๙ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นางสาวน้ำอ้อย ใจแสน โรงเรียนนงคราญ จังหวัดนครนายก สพม.เขต ๗ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ชั้น (๕E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางนันทวรรณ นิลวรรณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ ๓ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเอกสารประกอบ ๒. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ ๑ เรื่อง โลกของสิ่งมีชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ)

๓) นายสุพจน์ สุขแยง โรงเรียนวัฒนวิทยายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เขต ๓๔ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นางสมกมล วรรณทอง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๒. รายงานการประเมินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

๒) นางสุดา นันไชยวงศ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ พร้อมเอกสารประกอบ)

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๔ ราย ได้แก่

๑) นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่)

๒) นายสมชาย สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพพ.นราธิวาส เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ไอเด็พส์ โมเดล (I-DEPS Model) ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน “เด็กดีศรีอนุบาล” โดยใช้ CIPPIest Model ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑)

๓) นายณรงค์ ศิริเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยยึดกระบวนการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี)

๔) นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยการทำโครงงานบูรณาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒)

๕) นางสุวิมล ศรีไชย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่ายผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพเด็กพิการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ)

๖) นายประเวศ ทังจันทร์แดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ๒. แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี)

๗) นายรังสิสุตม์ สุวรรณโรจน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมอาซาฮาบัตในการส่งเสริมทักษะการควบคุมตัวเองของบุคคลออทิสติก ๒. กลยุทธ์ความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา)

๘) นายสุพจน์ ทองเหลือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบโดยภาคีเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ๒. การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา)

๙) นางสาวมลथा บุญลือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มโรงเรียนชุมชนพื้นที่สูง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ๒. การประเมินโครงการเสริมทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนและชุมชน ด้วยกิจกรรมชีวิตวิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย)

๑๐) นางกมลวรรณ เขาว์ช่างเหล็ก วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ๒. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๑) นางอำไพ มณีวรรณ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตึ้นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านขุนแม่ตึ้นน้อย ๒. รายงานการประเมินโครงการนิตศการสอนตามแนววิถีใหม่ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนบ้านขุนแม่ตึ้นน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕)

๑๒) นางวรรณภา พ่วงกุล วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแนะแนวของวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ๒. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการของวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน)

๑๓) นายชัยรัตน์ เจริญสุข โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ)

๑๔) นายพีรพงษ์ พันธุ์โสภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน KOSEN วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ๒. การประเมินโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี))

หลักเกณฑ์ฯ ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑) นางธนัสสรณ์ วาทะวิฒณะ โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม สพม.เขต ๒๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศตะกร้อลอดห่วงสากลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ๒. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลอดห่วงสากล ประเภทชาย ในการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “จันทบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ๓. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๔. รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาลอดห่วงสากล ประเภทชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดอบรมฝึกทักษะตะกร้อลอดห่วงสากล “แชมป์สอนน้อง”)

๒) นายถาวร เอียงอุบล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต ๑๐ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัด ประเภทการต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น F น้ำหนักต้องเกิน ๕๑ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ปี ๒๕๕๕ “ภูเก็ตเกมส์” ๒. รางวัลชนะเลิศ กีฬาปันจักสีลัด ประเภทการต่อสู้หญิง รุ่น C น้ำหนักต้องเกิน ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ปี ๒๕๕๙ “สุพรรณบุรีเกมส์” ๓. รางวัลชนะเลิศกีฬาปันจักสีลัด ประเภทการต่อสู้ชาย รุ่น H น้ำหนักต้องเกิน ๖๗ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๑ กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ปี ๒๕๕๙ “สุพรรณบุรีเกมส์” ๔. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทการต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น A น้ำหนักต้องเกิน ๓๙ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม กีฬาปันจักสีลัด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๕๘ “เชียงใหม่เกมส์” ๕. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทการต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น B น้ำหนักต้องเกิน ๔๓ กิโลกรัม และไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม กีฬาปันจักสีลัด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๕๘ “เชียงใหม่เกมส์” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการแข่งขันปันจักสีลัด ชิงชนะเลิศภาคกลาง (เยาวชน - ประชาชน))

๓) นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สพ.สมุทรสาคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสตุติ” ปี ๒๕๕๗ ๔. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ๕. เข็มครูสภาสตุติ ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง หลักสูตรสู่ความสำเร็จทางด้านคอมพิวเตอร์)

๔) นางสาวจตุรพร มลารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ มหาสารคามเกมส์ ชนิดกีฬายูโด ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nege - No - Kata ปี ๒๕๕๖ ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ เมืองมะขามหวานเกมส์ ชนิดกีฬายูโด ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย NAGE NO KATA ปี ๒๕๕๗ ๓. รางวัลครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ศรีสะเกษเกมส์ ชนิดกีฬายูโด ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย Nage - No - Kata ปี ๒๕๕๗ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาโยโดมุ่งสู่ความเป็นเลิศ)

๕) นางอัจฉรา คะชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพ.นครพนม เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสตุติ” ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

๑. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นายประกอบ โพธิ์ราม สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา แนวทางการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดเลย)

๒) นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลงานทางวิชาการ คือ การบริหารการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร)

๒. มีวิสัยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ได้แก่

๑) นายสุภชัย ปุริสาย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

๒) นายนิพนธ์ นนธิ สพป.ลพบุรี เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑)

๓) นายอรรถพร จูจันทร์ สพม.น่าน (ผลงานทางวิชาการ คือ การรายงานผลแนวทางการบริหารจัดการกิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา น่าน)

๔) นายบัณฑิต ธรรมสังวาลย์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ การบริหาร การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยมาตรการ SSL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑)

๕) นางไพรผดา โปติบุตร สพม.ปทุมธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมินโครงการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี)

๖) นายฉลาด สาโยธา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑)

๗) นายไท พานนนท์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓)
